

# แกลลอรีภาพถ่ายบ้านแสนสิริ | Livinstagram.com



เมื่อ ”บ้าน” ไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่อาศัย แต่เป็นที่ที่คุณสามารถแสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนของคุณ

“บ้าน” เป็นจุดเริ่มต้นของหลากหลายจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญไปกว่านั้น “บ้าน” เป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกทุกคนภายในครอบครัว สายสัมพันธ์แห่งรักถูกถ่ายทอดและส่งต่อผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นลูก...รุ่นหลาน เพราะเราเชื่อว่า “บนทุกรายละเอียดมีเรื่องราว...ในทุกพื้นที่การใช้ชีวิต เราไม่อยากให้คุณแค่ผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีค่าเหล่านั้นไป แต่อยากให้คุณสามารถเก็บทุกช่วงเวลาของความประทับใจ รวมถึงส่งต่อเรื่องราว เพื่อสร้างสังคมเดียวกัน...สังคมแสนสิริ

ที่เว็บไซต์ [www.livinstagram.com](http://www.livinstagram.com) ของแสนสิริ เราต้องการสร้างความกลมเกลียวและความเป็นหนึ่งเดียวให้กับสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจเลือกเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ที่คุณสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวตนของคุณผ่านแบบบ้าน

หรือจะเป็น การตกแต่งห้องนอน ในแบบของคุณ เพียงแค่โพสต์รูปภาพลงในอินสตาร์แกรมของเรา

ที่เว็บไซต์ [www.livinstagram.com](http://www.livinstagram.com) ยังได้รวบรวมภาพของตกแต่งบ้านที่เหล่าสมาชิกได้โพสต์ไว้ ไม่ว่าจะเป็เฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์น แนวร่วมสมัย รวมไปถึงของแต่งบ้าน hand made ที่ชาวแสนสิริภูมิใจนำเสนอ เพื่อเป็นไอเดียในการแต่งบ้านสำหรับผู้พบเห็น สำหรับคอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยยอดนิยมในปัจจุบัน ด้วยขนาดพื้นที่ที่จำกัด อาจทำให้คุณต้องปวดหัวในการจัดการกับพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ [www.livinstagram.com](http://www.livinstagram.com) เราได้รวบรวมภาพการตกแต่งคอนโดที่เหล่าชาวแสนสิริได้แชร์ไอเดียไว้ เพียงแค่คุณแค่คลิกเข้าไปชมก็อาจจะช่วยให้คุณเกิดแรงบันดาลใจในการแต่งคอนโดมิเนียมของคุณเองได้

แสนสิริ เราให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกท่านทั้งก่อนและหลังการตัดสินใจเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ด้วยเหตุนี้เองแสนสิริ จึงไม่ได้มีแค่มีแบบบ้านสวย มากด้วยคุณภาพพร้อมให้คุณได้เลือกให้ตรงกับใจ ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด บนทำเลที่ตั้งทั่วกรุงเทพฯ ที่พร้อมสรรพด้วยแหล่งช้อปปิ้ง และการคมนาคมที่สะดวกสบาย บริการสาธารณูปโภคและพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้กิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง แสนสิริเราให้ความสำคัญและจัดอย่างต่อเนื่อง โดยทุกความประทับใจในทุกเหตุการณ์ ที่ได้รับการบันทึกผ่านเลนส์ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันของเหล่าชาวแสนสิริ ได้ถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้กลับมาชมทุกครั้งที่นี่ถึง ทุกๆความคิดเห็นที่เหล่าสมาชิกแสดงออกใต้ภาพบนหน้าอินสตาร์แกรม ทุกๆการกดไลค์ของคุณ เราเชื่อเหลือเกินว่ามันจะส่งผลถึงความกลมเกลียวและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราชาวครอบครัวแสนสิริ

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแชร์ความสุข บนทุกเรื่องราว ทุกความประทับใจ ในทุกพื้นที่ในการใช้ชีวิตกับเรา แสน  
สิริ ได้แล้ววันนี้ เพียงแค่โพสต์รูปภาพผ่านอินสตาร์แกรมของเราที่ [www.livinstagram.com](http://www.livinstagram.com)